
Hawdd ei Ddeall

Goruchwylio 
gwasanaethau gofal a chymorth 
yng Nghymru 

Rheolau ar gyfer Comisiynwyr

Ffurflen ymateb

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Lywodraeth Cymru. 
Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o ‘Cod Ymarfer ar Sicrhau Ansawdd a 
Rheoli Perfformiad, Uwchgyfeirio Pryderon, a Chau Gwasanaethau, 
mewn perthynas â Gwasanaethau Gofal a Chymorth Rheoleiddiedig’.

Ebrill 2025



Tudalen 2

Am yr ymgynghoriad yma

Darllenwch yn gyntaf “Rheolau ar gyfer edrych 
ar, a rheoli gwasanaethau gofal a chymorth yng 
Nghymru - Rydyn ni eisiau gwybod beth rydych 
chi’n feddwl”.

Yna atebwch y cwestiynau yn y ffurflen yma.

Mae’r geiriau mewn ysgrifeu glas trwm. yn gallu 
bod yn anodd eu deall. Mae beth mae’r holl eiriau 
mewn glas yn feddwl ar dudalen 22.

Mae Hawdd ei Ddeall Cymru wedi gwneud y 
ddogfen yma yn hawdd ei deall gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma.

Rhif trwydded Photosymbols 403527247

https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1


Tudalen 3

Sut i anfon eich sylwadau i ni

Rydych chi’n gallu llenwi ein ffurflen ar-lein yma: 
www.llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-ansawdd-
pryderon-chau-gwasanaethau-gofal-chymorth

Rydych chi’n gallu llenwi’r ffurflen ymateb 
yma ar eich cyfrifiadur a’i hanfon at: 
TimCartrefiGofal@llyw.cymru

Mae’n rhaid i chi gynnwys y cyfeirnod WG51604 yn 
y pwnc eich e-bost.

Neu rydych chi’n gallu argraffu’r ffurflen ymateb 
yma a’i phostio at:
Tîm Cartref Gofal
Is-adran Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Anfonwch eich sylwadau i ni erbyn hanner nos ar 
30 Mehefin 2025.

WG51604

30
Mehefin

http://www.llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-ansawdd-pryderon-chau-gwasanaethau-gofal-chymorth
http://www.llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-ansawdd-pryderon-chau-gwasanaethau-gofal-chymorth
mailto:TimCartrefiGofal%40llyw.cymru?subject=


Tudalen 4

Os ydych chi angen yr ymgynghoriad yma mewn 
fformat gwahanol, iaith arall neu os oes gennych 
chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni:

Cyfeiriad:	Tîm Cartref Gofal
		  Is-adran Gwella Gwasanaethau 			 
		  Cymdeithasol
		  Llywodraeth Cymru
		  Parc Cathays
		  Caerdydd
		  CF10 3NQ

Ebost:	 TimCartrefiGofal@llyw.cymru

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg:  
www.gov.wales/code-practice-quality-concerns-
and-closure-care-and-support-services

mailto:TimCartrefiGofal%40llyw.cymru?subject=
http://ww.gov.wales/code-practice-quality-concerns-and-closure-care-and-support-services
http://ww.gov.wales/code-practice-quality-concerns-and-closure-care-and-support-services


Tudalen 5

Cwestiynnau amdanoch chi

Eich enw:	

Ebost:

Ffôn:

Eich cyfeiriad a’ch cod post:



Tudalen 6

Ydych chi’n ateb yr ymgynghoriad yma fel:

 Unigolyn

Sefydliad

Os ydych chi’n ateb ar ran sefydliad, beth 
ydy enw’ch sefydliad: 

Ydych chi’n byw yng Nghymru?

Ydw 

Nac ydw



Tudalen 7

Ydych chi’n rhedeg, neu oes gennych chi 
fusnes yng Nghymru?

Ydw 

Nav ydw

Fe fyddwn ni’n cyhoeddi atebion ar-lein neu 
mewn adroddiad. Ydy hi’n iawn i ni gyhoeddi 
eich ymateb ar-lein neu yn ein hadroddiad? 

Ydw 

Nac ydw

Ydych chi eisiau i ni gysylltu â chi i ddweud 
ein bod wedi derbyn eich atebion?

Ydw 

Nac ydw



Tudalen 8

Cwestiynau am y Cod Ymarfer

Gwiriadau ansawdd

Ar dudalen 17 roedden ni’n siarad am wiriadau 
ansawdd. Mae’r adran yma yn rhoi rheolau 
ac arweiniad ar sut i wneud yn siŵr bod 
gwasanaethau’n cynnig gofal a chymorth o 
ansawdd uchel.

1.	Ydych chi’n cytuno â’r rheolau a’r 
canllawiau am beth y dylai Comisiynwyr ei 
wneud?

Cytuno’n gryf	

Cytuno

Ddim yn siŵr

Anghytuno 

Anghytuno’n gryf



Tudalen 9

Dywedwch wrthyn ni pam eich bod yn 
cytuno neu’n anghytuno.
Ysgrifennwch yn y blwch isod: 



Tudalen 10

Delio â phryderon

Ar dudalen 22 roedden ni’n siarad am ddelio â 
phryderon. Mae’r adran yma yn rhoi rheolau ac 
arweiniad ar sut i ddelio â phryderon. A pha gamau 
i’w cymryd wrth wneud penderfyniadau am y 
pryderon yma.

2.	Ydych chi’n cytuno â’r rheolau a’r 
canllawiau am beth y dylai Comisiynwyr 
ei wneud?

Cytuno’n gryf	

Cytuno

Ddim yn siŵr

Anghytuno 

Anghytuno’n gryf



Tudalen 11

Dywedwch wrthyn ni pam eich bod yn 
cytuno neu’n anghytuno.
Ysgrifennwch yn y blwch isod: 



Tudalen 12

Datgomisiynu 

Ar dudalen 28 roedden ni’n siarad am 
ddadgomisiynu. Mae’r adran yma yn rhoi rheolau 
ac arweiniad ar gyfer datgomisiynu gwasanaethau. 

3.	Ydych chi’n cytuno â’r rheolau a’r 
canllawiau am beth y dylai Comisiynwyr 
ei wneud?

Cytuno’n gryf	

Cytuno

Ddim yn siŵr

Anghytuno 

Anghytuno’n gryf 



Tudalen 13

Dywedwch wrthyn ni pam eich bod yn 
cytuno neu’n anghytuno.
Ysgrifennwch yn y blwch isod: 



Tudalen 14

Beth i’w wneud os bydd gwasanaeth 
yn cau

Ar dudalen 31 roedden ni’n siarad am beth 
i’w wneud os bydd gwasanaeth yn cau. Mae’n 
esbonio’r camau a’r cynlluniau a ddylai fod ar waith 
i gau’n ddiogel.

4.	Ydych chi’n cytuno â’r rheolau a’r 
canllawiau am beth y dylai Comisiynwyr ei 
wneud?

Cytuno’n gryf	

Cytuno

Ddim yn siŵr

Anghytuno 

Anghytuno’n gryf



Tudalen 15

Dywedwch wrthyn ni pam eich bod yn 
cytuno neu’n anghytuno.
Ysgrifennwch yn y blwch isod: 



Tudalen 16

Unrhyw beth arall

Oes yna unrhyw beth arall rydych chi eisiau 
ei ddweud am y Cod Ymarfer? 
Ysgrifennwch yma:



Tudalen 17

Yr iaith Gymraeg

5.	Sut ydych chi’n meddwl mae’r rheolau yn 
gallu effeithio ar y Gymraeg? Er enghraifft, 
a fydd yn helpu pobl i ddefnyddio mwy 
neu lai ar y Gymraeg?



Tudalen 18

6.	Ydych chi yn credu ein bod ni yn gallu 
gwneud unrhyw newidiadau i’r rheolau 
fyddai’n helpu:

•	 pobl i ddefnyddio mwy o Gymraeg

•	 cefnogi’r Gymraeg a’r Saesneg i fod yn gyfartal

•	 lleihau unrhyw effeithiau negyddol ar 
ddefnyddio’r Gymraeg.



Tudalen 19

Sut rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth

Rydyn ni yn defnyddio’ch gwybodaeth drwy ddilyn 
cyfraith o’r enw Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 
Data DU (GDPR y DU).

Fe fydd ein staff yn gallu gweld eich atebion.

Weithiau fe fyddwn ni yn gofyn i sefydliadau eraill 
ein helpu i ddeall atebion pobl. Efallai y byddan 
nhw’n gweld eich gwybodaeth hefyd.

Rydyn ni fel arfer yn cyhoeddi adroddiad sy’n dangos 
y mathau o bethau mae pobl wedi ei ddweud.

Weithiau mae hyn yn meddwl bod manylion 
personol pobl yn cael eu cynnwys. Dywedwch 
wrthyn ni os nad ydych chi eisiau i’ch gwybodaeth 
bersonol gael ei chynnwys.



Tudalen 20

Os ydych chi yn ein hadroddiad, mae’r wybodaeth 
yn gallu bod ar gael am amser hir.

Ond dim ond am 3 blynedd mae gwybodaeth sydd 
ddim yn cael ei chyhoeddi yn cael ei chadw.

Mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i chi:

•	 Gwybod pa wybodaeth sydd gennym ni 
amdanoch chi a sut rydych chi’n gallu ei gweld.

•	 Gwneud i ni newid unrhyw gamgymeriadau yn y 
wybodaeth amdanoch chi.

•	 Gofyn i ni beidio â defnyddio’r wybodaeth mewn 
rhai achosion.

•	 Gofyn i ni ddileu’r wybodaeth sydd gennym 
amdanoch chi mewn rhai achosion.

•	 Symud y wybodaeth amdanoch chi i rhywle arall 
mewn rhai achosion.

•	 Cwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.



Tudalen 21

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut mae 
eich gwybodaeth yn cael ei chadw a’i defnyddio, 
cysylltwch â ni yn:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Rydych chi hefyd yn gallu cysylltu â Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth:

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Ffôn:	 01625 545745 neu 0303 123 1113

Gwefan:	 https://ico.org.uk

https://ico.org.uk


Tudalen 22

Geiriau anodd

Comisiynu
Mae comisiynu yn meddwl cynllunio a thalu am wasanaethau i ateb 
anghenion pobl leol. Mae’r person sy’n gyfrifol am gomisiynu yn cael ei 
alw yn Gomisiynydd.

Datgomisiynu 
Datgomisiynu ydy pan fydd Comisiynwyr yn dod â chontract i ben gyda 
darparwr gwasanaeth.
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	Sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth
	Rydyn ni yn defnyddio’ch gwybodaeth drwy ddilyn cyfraith o’r enw Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data DU (GDPR y DU).
	Fe fydd ein staff yn gallu gweld eich atebion.
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	Os ydych chi yn ein hadroddiad, mae’r wybodaeth yn gallu bod ar gael am amser hir.
	Ond dim ond am 3 blynedd mae gwybodaeth sydd ddim yn cael ei chyhoeddi yn cael ei chadw.
	Mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i chi:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gwybod pa wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a sut rydych chi’n gallu ei gweld.

	• 
	• 
	• 

	Gwneud i ni newid unrhyw gamgymeriadau yn y wybodaeth amdanoch chi.

	• 
	• 
	• 

	Gofyn i ni beidio â defnyddio’r wybodaeth mewn rhai achosion.

	• 
	• 
	• 
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	• 
	• 
	• 
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	• 
	• 
	• 

	Cwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.
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	Comisiynu
	Mae comisiynu yn meddwl cynllunio a thalu am wasanaethau i ateb anghenion pobl leol. Mae’r person sy’n gyfrifol am gomisiynu yn cael ei alw yn Gomisiynydd.
	Datgomisiynu 
	Datgomisiynu ydy pan fydd Comisiynwyr yn dod â chontract i ben gyda darparwr gwasanaeth.
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